



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักข่าว ส่วนปฏิบัติการและบริหารข้อมูลข่าวสาร โทร. ๐ ๒๒๔๘ ๘๖๐๙

ที่ นร ๐๒๑๐.๐๒/๑๐๐๒

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ประเด็นการประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๒๔ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรียน ผอ.สทท., ผอ.สวท., ผอ.สพป., ผอ.สปต., ผอ.ศสช., ผอ.สปข. ๑ - ๘ และ ปชส. ๗๖ จังหวัด

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ที่ประชุมซึ่งมี อปส. (พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด) เป็นประธาน มีมติเห็นชอบประเด็นการประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๒๔ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงขอให้ สทท., สวท., สนข. และ สปข.๑ - ๘ และ ส.ปชส. ภาค ๑ - ๘ ดำเนินการ ดังนี้

๑. การรายงานประจำเดือน (แบบที่ ๒ และแบบที่ ๓) ขอให้รายงานเฉพาะประเด็นหลัก ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือน เวลา ๑๖.๐๐ น. เพื่อรวบรวมเสนอ ครม.ต่อไป

๒. ประเด็นจากศูนย์ดำรงธรรม ซึ่งเป็นประเด็นสื่อสาร ของ กปส. ให้หน่วยงานในพื้นที่ รายงานทุกสิ้นเดือน เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

โดยขอให้ส่งรายงานทั้งหมดให้ฝ่ายเลขานุการ ทางอีเมล iocprd2557@gmail.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

Sinluh R.

(นางสาวศิริลักษณ์ รัตนวโรภาส)

ผอ.สปส.

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์

ประเด็น IOC ประจำปี
ประจำปี ๒๔ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ประเด็น	รายละเอียด	หมายเหตุ
<p>๑. ฤดูฝนปี ๒๕๖๖ และ ๑๒ มาตรการรับมือ</p>	<p>ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ประกาศประเทศไทยจะสิ้นสุดฤดูร้อนและเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูฝน โดยปริมาณฝนรวมของทั้งประเทศในปีนี้จะน้อยกว่าค่าปกติเล็กน้อย ประมาณร้อยละ ๕ และน้อยกว่าปี ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา โดยช่วงประมาณกลางเดือน มิ.ย.-กลางเดือน ก.ค. จะเกิดภาวะฝนทิ้งช่วง อาจทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำด้านการเกษตรได้ในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่แล้งซ้ำซากนอกเขตชลประทาน</p> <p>ช่วงเดือน ส.ค. - ก.ย. ซึ่งเป็นช่วงที่จะมีฝนตกชุกหนาแน่นที่สุด และมีโอกาสสูงที่จะมีพายุหมุนเขตร้อน เคลื่อนผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ และเกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมถึงน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่</p> <p>ทั้งนี้ ฤดูฝนของประเทศไทยตอนบนจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือน ต.ค. แต่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกชุกหนาแน่น จนถึงเดือน ม.ค. ๖๗</p> <p>๑๒ มาตรการรับมือฤดูฝน</p> <p>เมื่อวันที่ ๙ พ.ค. ๖๖ ครม.มีมติเห็นชอบมาตรการรับมือฤดูฝนปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑๒ มาตรการ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้มาตรการดังกล่าว เพื่อรองรับสถานการณ์น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. คาดการณ์ชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและฝนทิ้งช่วง (มี.ค. ๖๖ เป็นต้นไป) ๒. บริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำเพื่อรองรับน้ำหลาก และเป็นพื้นที่หน่วงน้ำ แผนเก็บกักน้ำไว้ใช้ก่อนสิ้นฤดูฝน รวมทั้งหลักเกณฑ์การใช้พื้นที่ลุ่มต่ำเป็นพื้นที่รับน้ำนองและการจ่ายเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหาย (ภายใน ส.ค. ๖๖) ๓. ทบทวน ปรับปรุงเกณฑ์บริหารจัดการน้ำในแหล่งน้ำขนาดใหญ่-กลาง และเขื่อนระบายน้ำ สำหรับใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมของกลุ่มลุ่มน้ำและบริหารจัดการน้ำในช่วงภาวะวิกฤติ (ก่อนฤดูฝนและตลอดช่วงฤดูฝน) ๔. ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารชลศาสตร์/ระบบระบายน้ำ สถานีโทรมาตรให้พร้อมใช้งาน (ก่อนฤดูฝนและตลอดช่วงฤดูฝน) ๕. เตรียมพร้อม/วางแผนเครื่องจักร เครื่องมือ บุคลากร ประจำพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม และพื้นที่เสี่ยงในช่วงฝนทิ้งช่วง (ก่อนฤดูฝนและตลอดช่วงฤดูฝน) 	<p>ประเด็นหลักทุกสื่อขยายผล</p>

	<p>๖. ตรวจสอบมั่นคงและปลอดภัยคัน/ทำนบ/พนังกั้นน้ำ ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน (ก่อนฤดูฝน - ตลอดช่วงฤดูฝน)</p> <p>๗. เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ของทางน้ำ (ก่อนฤดูฝน - ตลอดช่วงฤดูฝน)</p> <p>๘. ชักซ่อมแผนเผชิญเหตุ ตั้งศูนย์ส่วนหน้าก่อนเกิดภัยและฟื้นฟูสภาพให้กลับสู่สภาพปกติ (ตลอดช่วงฤดูฝน)</p> <p>๙. เร่งพัฒนาและเก็บกักน้ำในแหล่งน้ำทุกประเภทช่วงปลายฤดูฝน (ต.ค. - พ.ย. ๖๖)</p> <p>๑๐. สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชนในการให้ข้อมูลสถานการณ์ (ก่อนฤดูฝนและตลอดช่วงฤดูฝน)</p> <p>๑๑. สร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์เครือข่ายต่าง ๆ และประชาชน (ก่อนฤดูฝน - ตลอดช่วงฤดูฝน)</p> <p>๑๒. ติดตามประเมินผล และปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภัย (ตลอดช่วงฤดูฝน)</p> <p>เตือนพื้นที่เฝ้าระวังน้ำหลากจากฝนถล่ม</p> <p>กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ออกประกาศ ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ เรื่อง เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก หลังพบบรรลุตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยจะมีกำลังแรงขึ้น หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมประเทศลาวและกัมพูชา ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) คาดการณ์พื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก และพื้นที่ชุมชนเมืองที่เคยเกิดน้ำนองไม่สามารถระบายได้ทัน ในช่วงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม - ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ ดังนี้</p> <p>๑. ภาคเหนือ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● จังหวัดเพชรบูรณ์ (อำเภอหล่มเก่า) <p>๒. ภาคกลาง</p> <ul style="list-style-type: none"> ● จังหวัดเพชรบุรี (อำเภอท่ายาง บ้านลาด และเมืองเพชรบุรี) ● จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อำเภอหัวหิน และปราณบุรี) <p>๓. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● จังหวัดสุรินทร์ (อำเภอเมืองสุรินทร์) ● จังหวัดบุรีรัมย์ (อำเภอเมืองบุรีรัมย์) ● จังหวัดอุบลราชธานี (อำเภอเมืองอุบลราชธานี และพิบูลมังสาหาร) <p>๔. ภาคตะวันออก</p> <ul style="list-style-type: none"> ● จังหวัดชลบุรี (อำเภอเมืองชลบุรี) ● จังหวัดระยอง (อำเภอเมืองระยอง และแกลง) 	
--	--	--

- จังหวัดจันทบุรี (อำเภอเมืองจันทบุรี)
- จังหวัดตราด (อำเภอเมืองตราด และเขาสมิง)

๕. ภาคใต้

- จังหวัดชุมพร (อำเภอพะโต๊ะ)
- จังหวัดระนอง (อำเภอเกาะเปอร์ เมืองระนอง และสุขสำราญ)
- จังหวัดพังงา (อำเภอกะปง คุระบุรี ตะกั่วทุ่ง ตะกั่วป่า และท้ายเหมือง)
- จังหวัดภูเก็ต (อำเภอกะทู้ ถลาง และเมืองภูเก็ต)
- จังหวัดกระบี่ (อำเภอเกาะลันตา คลองท่อม เมืองกระษัตรี นือคลอง และอ่าวลึก)
- จังหวัดตรัง (อำเภอเมืองตรัง กันตัง และปะเหลียน)
- จังหวัดสตูล (อำเภอทุ่งหว้า)

นายฯ ลงพื้นที่จังหวัดพิจิตร เยี่ยมผู้ประสบภัยหลังพายุถล่ม

เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ค. ๒๕๖๖ ได้เกิดพายุฝนกระหน่ำและลูกเห็บตก บริเวณบ้านเนินปอ หมู่ ๑ ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร ทำให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง ต้นไม้ล้ม ความแรงของลมทำให้พัดอาคารบ้านเรือนของชาวบ้านพังจำนวนมาก และพัดถล่มหลังคาโดมของ ร.ร. วัดเนินปอ พังถล่มลงมาทับร่างของนักเรียนและภารโรงที่กำลังมาซ้อมฟุตบอลมาหลบฝนจากตัวเลขล่าสุด (ณ วันที่ ๒๓ พ.ค. ๖๖ เวลา ๑๑.๓๒ น.) เสียชีวิตแล้ว ๗ บาดเจ็บอีก ๑๘ ราย นับเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงสุด ในรอบ ๔๐ ปี

โดยนายพนต์ อัครพิชยนต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้ประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) พร้อมทั้งได้ตั้งศูนย์รับบริจาคจากภาคเอกชนและภาคส่วนต่างๆไว้ที่เทศบาลตำบลเนินปอ รวมถึงยังสั่งการไปถึง อปท.ในทุกพื้นที่ สรรวจสิ่งก่อสร้าง ป้ายโฆษณา ที่สร้างมาหลายปี หากไม่แข็งแรงให้ทำการรื้อถอนทันที เพื่อป้องกันให้เกิดเหตุซ้ำรอยขึ้นอีก

อย่างไรก็ตาม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยจะลงพื้นที่ไปเยี่ยมผู้ประสบวาตภัยที่จังหวัดพิจิตร ในวันที่ ๒๔ พ.ค. ๖๖ เพื่อไปดูสถานที่เกิดเหตุ พร้อมเยี่ยมผู้ป่วย และให้กำลังใจผู้ประสบภัย

แนวทางการสื่อสาร

๑. แจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม-น้ำหลากจากฝนตกหนัก
๒. การเข้าไปตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร ต้นไม้ ป้ายขนาดใหญ่ ป้องกันความเสียหายกรณีเกิดพายุฝนถล่ม
๓. ทำความเข้าใจ ๑๒ มาตรการรับมือฤดูฝน

<p>๒. เกาะติดการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ ๒๕๖๖</p>	<p>นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้รายงานไทม์ไลน์การจัดตั้งรัฐบาลใหม่ให้กับคณะรัฐมนตรีโดยคาดการณ์ช่วงวัน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● วันที่ ๑๓ ก.ค. วันสุดท้ายที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะรับรองผลเลือกตั้ง ● วันที่ ๒๐ ก.ค. ครม.พิจารณา พ.ร.ฎ. เปิดประชุมสภาฯ รวมถึงวันสุดท้ายให้ ส.ส. รายงานตัว ● วันที่ ๒๔ ก.ค. พิธีเปิดประชุมรัฐสภา ● วันที่ ๒๕ ก.ค. เลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร ● วันที่ ๒๖ ก.ค. โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานสภาฯ ● วันที่ ๓ ส.ค. เลือกนายกฯ ● วันที่ ๑๐ ส.ค. แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ● วันที่ ๑๑ ส.ค. ถวายสัตย์ปฏิญาณ ซึ่งเป็นการทำงานวันสุดท้ายของคณะรัฐมนตรีรักษาการ <p>ด้าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายฯ และรมว.กลาโหม ระบุ ยังมีเวลาทำงานอีกนานพอสมควร โดยขอให้ตั้งใจทำงาน ทำงานให้บ่อยพุดให้น้อย ใครจะว่าอะไรก็ว่าไป และขอบคุณทุกคน โดยจากนี้ให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมในการส่งต่องานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p> <p>MOU วาระร่วม ๘ พรรคการเมือง ๒๓ วาระ ๕ ข้อปฏิบัติ</p> <p>เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ค. ๖๖ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล แกนนำจัดตั้งรัฐบาล ได้แถลงการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) เพื่อสร้างพื้นฐานในการจัดตั้งรัฐบาลและทำงานร่วมกันระหว่างพรรคก้าวไกล พรรคเพื่อไทย พรรคประชาชาติ พรรคไทยสร้างไทย พรรคเสรีรวมไทย พรรคเพื่อไทรวมพลัง พรรคเป็นธรรม และพรรคพลังสังคมใหม่ ที่ทุกพรรคเห็นร่วมกันว่า ภารกิจของรัฐบาลที่ทุกพรรคจะร่วมผลักดัน “ต้องไม่กระทบต่อรูปแบบของรัฐและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการดำรงอยู่ใน ฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ขององค์พระมหากษัตริย์ประกอบไปด้วยวาระร่วม ดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ฟื้นฟูประชาธิปไตย รวมถึงการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของประชาชนให้เร็วที่สุด โดยมีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ● ยืนยันและผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียม เพื่อรับประกันสิทธิสมรสสำหรับคู่รักทุกเพศ โดยจะไม่บังคับประชาชนที่เห็นว่าขัดแย้งกับหลักการของศาสนาที่ตนเองนับถือ ● ผลักดันการปฏิรูประบบราชการ ตำรวจ กองทัพ และกระบวนการยุติธรรม ให้สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตย โดยยึดหลักความโปร่งใส ทันทสมัย มีประสิทธิภาพ และผลประโยชน์สูงสุดของประชาชน 	<p>ประเด็นหลักทุกสื่อขยายผล</p>
---	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> ● เปลี่ยนการเกณฑ์ทหารแบบบังคับ เป็นระบบสมัครใจ ● ร่วมผลักดันกระบวนการสร้างสันติภาพอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยคำนึงถึงหลักการด้านสิทธิมนุษยชน การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมถึงบทบาทภารกิจของหน่วยงานและการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคง ● ผลักดันการกระจายอำนาจทั้งในแง่ภารกิจและงบประมาณ เพื่อให้ท้องถิ่นตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ปราศจากการทุจริต ● แก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการสร้างระบบและวัฒนธรรมรัฐโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลรัฐในทุกหน่วยงาน ● ร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยยึดหลักเพิ่มรายได้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างระบบเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างเป็นธรรม ● ยกเครื่องกฎหมายเกี่ยวกับการทำมาหากิน และการดำรงชีวิตของประชาชน เช่น ตัด ลด หรือหักใช้ชั่วคราว ซึ่งใบอนุญาตที่ไม่ว่าจำเป็นและเป็นอุปสรรคเพื่อปรับปรุงใหม่ ให้ความช่วยเหลือสภาพคล่องทางการเงินและสร้างแต้มต่อให้กับ SME พร้อมกับมุ่งเน้นการเติบโต GOP ของ SME สนับสนุนอุตสาหกรรมและสินค้าไทย ให้มีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้ ● ยกเลิกการผูกขาดและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมในทุกอุตสาหกรรม เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ● ปฏิรูปที่ดินทั้งระบบ ด้วยการผลักดันกฎหมายปฏิรูปที่ดิน กระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม แก้ปัญหาแนวเขตป่าไม้และที่ดินของรัฐที่ทับซ้อนกับที่ดินของประชาชน รวมถึงการทบทวนคดีที่เป็นผลจากนโยบายทวงคืนผืนป่า ● ปรับปรุงโครงสร้างการผลิตไฟฟ้า การคำนวณราคา และกำลังการผลิตที่เหมาะสม เพื่อลดค่าครองชีพประชาชนและสร้างความมั่นคงทางพลังงาน ● จัดทำงบประมาณแบบใหม่ โดยเน้นใช้วิธีการจัดงบประมาณฐานศูนย์ (Zero-based budgeting) ● สร้างระบบสวัสดิการดูแลประชาชนตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงผู้สูงอายุ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและภาระทางการคลังระยะยาว ● แก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเร่งด่วน ● นำกัญชากลับไปอยู่ในบัญชียาเสพติดให้โทษ โดยมีกฎหมายควบคุมและรองรับการใช้ประโยชน์จากกัญชา ● ส่งเสริมเกษตรและปศุสัตว์ปลอดภัย คุ้มครอง รักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรลดต้นทุนการผลิต ส่งเสริมการตลาด ส่งเสริมการ 	
--	---	--

	<p>เข้าถึงเทคโนโลยีและแหล่งน้ำ ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร เพื่อวางแผนการผลิตและรักษาผลประโยชน์เกษตรกร ส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● แก้ไขกฎหมายประมง จัดอุปสรรค เยียวยา ฟันฟู และพัฒนาอาชีพประมงให้ยั่งยืน ● ยกระดับสิทธิแรงงานทุกอาชีพให้มีการจ้างงานที่เป็นธรรม และได้รับค่าแรงที่เป็นธรรม สอดคล้องกับค่าครองชีพและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ● ยกระดับระบบสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพทั้งการส่งเสริม การป้องกัน การรักษา และการฟื้นฟูสุขภาพ ● ปฏิรูประบบการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ● สร้างความร่วมมือและกลไกภายในและระหว่างประเทศ เพื่อแก้ปัญหาฝุ่นพิษ รวมถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ (Net Zero) โดยเร็วที่สุด ● ดำเนินนโยบายการต่างประเทศ โดยการฟื้นฟูบทบาทผู้นำของไทยในอาเซียน และรักษาสมดุลการเมืองระหว่างประเทศไทยกับประเทศมหาอำนาจ <p>โดยทุกพรรคเห็นพ้องกัน ผ่านการร่วมกันบริหารประเทศด้วย</p> <p>๕ แนวทางการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ทุกพรรคจะคุ้มครองสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของประชาชนทุกคน ● ทุกพรรคจะทำงานโดยซื่อสัตย์สุจริต หากมีบุคคลของพรรคใด มีพฤติกรรมทุจริต คอร์รัปชัน ทุกพรรคจะยุติการดำรงตำแหน่งของบุคคลนั้นๆ ทันที ● ทุกพรรคจะทำงานโดยให้เกียรติซึ่งกันและกัน จริงใจต่อกัน สนับสนุนการทำงานซึ่งกันและกัน โดยยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง มากกว่าผลประโยชน์ของพรรคใดพรรคหนึ่ง ● ทุกพรรคมีสิทธิในการผลักดันนโยบายอื่นเพิ่มเติม แต่ไม่ขัดแย้งจากนโยบายในบันทึกข้อตกลงร่วมฉบับนี้ โดยอาศัยอำนาจฝ่ายบริหารของรัฐมนตรีที่เป็นตัวแทนของแต่ละพรรคการเมือง ● ทุกพรรคมีสิทธิในการผลักดันนโยบายอื่นเพิ่มเติม แต่ไม่ขัดแย้งจากนโยบายในบันทึกข้อตกลงร่วมฉบับนี้ โดยอาศัยอำนาจนิติบัญญัติของผู้แทนราษฎรที่สังกัดแต่ละพรรคการเมือง <p>อย่างไรก็ตาม นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ได้ระบุภายหลังจากการจัดทำบันทึกความร่วมมือนี้ เป็นแค่ความร่วมมือขั้นต้น แต่ในขณะเดียวกันหลายประเด็นที่อาจจะทำให้ประชาชนต้อง</p>	
--	--	--

	<p>ลำบาก และต้องการความเปลี่ยนแปลงผ่านกฎหมายที่ก้าวหน้า และการบริหารงานของพรรคก็จะมีวาระเฉพาะที่สามารถผลักดันได้ เช่นเดียวกัน ภายหลังจากลงนาม MOU จะเดินสายรับฟังพี่น้องประชาชน และจะเชิญพรรคร่วมเข้ารับฟังให้มากขึ้นเพราะต้องทำนโยบายร่วมกัน ในการแถลงต่อรัฐสภาโดยรับประกันได้ว่าจะต้องเป็นคนที่เหมาะสมกับงาน</p> <p>กระแสความเห็น MOU จัดตั้งรัฐบาล</p> <p>นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยภายหลัง ๘ พรรคการเมือง ลงนาม MOU จัดตั้งรัฐบาล มองว่าเป็นการทำการบ้านและเตรียมความพร้อมของชุดนโยบายต่าง ๆ ที่เชื่อว่าจะออกมาทันทีหลังจากกระบวนการจัดตั้งรัฐบาลแล้วเสร็จ ซึ่งส่วนนี้มีความสำคัญมากในแง่การสร้างความสำเร็จให้กับทุกภาคส่วนในการเดินทางขับเคลื่อนประเทศแบบไร้รอยต่อ สำหรับเนื้อหาของ MOU หอการค้าฯ มองเป็น ๓ มิติสำคัญในการวางนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจของว่าที่รัฐบาลชุดใหม่ คือ</p> <p>๑) มิติด้านเศรษฐกิจ รัฐบาลชุดใหม่ได้ให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจไปพร้อมกัน ผ่านประเด็นการร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยยึดหลักเพิ่มรายได้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างระบบเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างเป็นธรรม ขณะเดียวกันยังมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผลักดันการกระจายอำนาจทั้งในแง่ภารกิจและงบประมาณ เพื่อให้ท้องถิ่นตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ เกิดการลงทุนและการจ้างงานเพิ่ม ซึ่งจะเป็นแรงหนุนให้เศรษฐกิจไทยทะยาน ส่วนกระแสวิกฤตเศรษฐกิจโลกได้</p> <p>๒) มิติด้านสังคม แนวนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมโดยรวม ทั้ง การเตรียมผลักดันกฎหมายสมรสเท่าเทียม กระบวนการสร้างสันติภาพอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้ การปฏิรูปที่ดินทั้งระบบ การแก้ไขปัญหาเสพติดการยกระดับ ระบบสาธารณสุขเพื่อทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ การปฏิรูประบบการศึกษา และการแก้ปัญหาฝุ่นพิษ รวมถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ (Net Zero)</p> <p>๓) มิติด้านการเมือง ส่วนนี้จะเป็นการปฏิรูปการทำงานของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน และทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการทำหน้าที่ของภาครัฐ ซึ่งท้ายที่สุดจะช่วยลดความขัดแย้งของสังคมได้มากขึ้น ทั้งการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับของประชาชน การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการสร้างระบบและวัฒนธรรมรัฐโปร่งใส</p>	
--	--	--

	<p>อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่ภาคเอกชนจับตามองจากนี้คือ กระบวนการจัดตั้งรัฐบาลที่สามารถดำเนินการได้อย่างเรียบร้อย ไม่ยืดเยื้อ เพื่อให้ประเด็นต่างๆ ที่ทุกพรรคได้ตกลงกันไว้ผ่าน MOU สามารถนำไปขับเคลื่อนในเชิงนโยบายและการปฏิบัติได้จริงอย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการเข้ามาเร่งจัดทำงบประมาณประจำปีเพื่อให้แผนงานและโครงการต่างๆ ของประเทศมีความต่อเนื่องไม่หยุดชะงัก</p> <p>แนวทางการสื่อสาร</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ทำความเข้าใจเงื่อนไขและช่วงเวลาในการจัดตั้งรัฐบาลตามกฎหมาย ● ติดตามการนำเสนอความคืบหน้าการจัดตั้งรัฐบาลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ ระวังการนำเสนอชุดความคิดเห็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง ● ทำความเข้าใจรายละเอียดบางนโยบายที่อาจกระทบต่อเศรษฐกิจและการลงทุน เช่น ค่าแรง 	
--	---	--

ประเด็นอื่น ๆ และ มติ ครม.

๑. ครม. รับทราบผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี (กตท.) ความก้าวหน้ายุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
๒. ไทยได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและ IMF
๓. เห็นชอบมาตรการด้านมลพิษจากพลาสติกและสิ่งแวดล้อมทางทะเล
๔. อนุมัติให้วาฬสีน้ำเงินและนกชนหินเป็นสัตว์ป่าสงวนเพื่อการอนุรักษ์

ประเด็น IOC จังหวัดชายแดนภาคใต้ มี ๒ ประเด็น

ประเด็นที่ ๑ รอง ผวจ.ยะลา ติดตามการแก้ปัญหาน้ำท่วม บ้านปยุต อ.ธารโต เผยเตรียมศึกษาโครงการเบี่ยงน้ำ-เจาะอุโมงค์ผันน้ำ แก้ปัญหาระยะยาว

จากกรณีน้ำที่ท่วมสูงในพื้นที่บ้านปยุต ม.๑ ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ภูเขา และมีช่องน้ำไหลเพียงช่องเดียว คือ ถ้ำลอดบริเวณใต้ภูเขา ปัจจุบันมีดินและทรายทับถมจำนวนมาก ส่งผลทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมเป็นเวลานานและระดับน้ำสูงเพิ่มทุกปี ประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า ๑๐๐ ครัวเรือน ล่าสุด ๑๖ พค.๖๖ นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เดินทางติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่บ้านปยุต ม.๑ ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ภูเขา และมีช่องน้ำไหลเพียงช่องเดียว คือ ถ้ำลอดบริเวณใต้ภูเขา ซึ่งปัจจุบันมีดินและทรายทับถมจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำท่วมเป็นเวลานานและระดับน้ำสูงเพิ่มทุกปี โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าร่วม

นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า การลงพื้นที่ตรวจสอบดังกล่าวทางจังหวัดยะลา ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยแจ้งให้จังหวัดยะลา พิจารณาดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อหาหรือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเดิมบ้านปยุต เป็นลักษณะน้ำที่ไหลมาจากคลองมายอ และคลองผ่านศึก ซึ่งจะมาบรรจบกันที่บ้านปยุต และปัจจุบันสภาพหน้าถ้ำบ้านปยุตมีตะกอนทรายไหลมาหน้าปากถ้ำ ในกรณีที่เกิดน้ำท่วมจะทำให้น้ำไม่สามารถไหลได้ทันจึงเกิดน้ำท่วม

ในเบื้องต้น ทาง อบจ.ยะลา และชลประทานยะลา นำเครื่องจักรมาทำการขุดลอกช่วงบริเวณหน้าถ้ำ ลึกประมาณ ๒๐ เมตร และขุดลอกออกไปจากถ้ำประมาณ ๖๐ เมตร ลึกประมาณ ๖ - ๘ เมตร หลังจากนั้นให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.ยะลา จัดทำฝายทิ้งเพื่อตัดทรายเป็นช่วงๆ ๓ จุด ขุดลอกตกแต่งตลิ่งให้ถาวรใช้หินลึบแลบ ประมาณ ๑๐ ล้านบาท แต่จะเป็นช่วงกลางน่าจะอยู่ในปี ๒๕๖๘ ส่วนในระยะยาวนั้น กรมชลประทานจะศึกษาโครงการที่จะเบี่ยงน้ำหรือเจาะอุโมงค์ผันน้ำ เจาะทะลุเขาไปประมาณ ๒๐๐ - ๓๐๐ เมตร ซึ่งจะมีระบบตะกอนดักทรายในการแก้ปัญหาระยะยาวได้

สวท.ยะลา/รายงาน

**ประเด็นที่ ๒ กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๕๓ จ.ปัตตานี ให้การต้อนรับน้องสุดท้อง
ของกองทัพบก ทหารใหม่ผลัดที่ ๑ ปี ๒๕๖๖**

พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมการรับทหารใหม่ ผลัด ๑ ปี ๒๕๖๖ ที่มารายตัว ณ จุดคัดกรองทหารใหม่ หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๕๓ ค่ายอิงคยุทธบริหาร ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยหลังจากที่ทหารใหม่รายงานตัว ตามขั้นตอนการรับทหารใหม่เข้ากองประจำการ การคัดกรองประวัติเพิ่มเติม การรับฝากของมีค่าที่ติดตัวมากับ ทหารกองประจำการ รวมถึงการดำเนินการด้านเอกสารสำคัญต่าง ๆ และที่สำคัญไปกว่านั้นคือการตรวจหา สารเสพติดในร่างกาย คัดกรองโรคติดต่อ เพื่อได้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไปอย่างเป็นระบบและถูกวิธี ลดการ สูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น นอกจากนั้นแล้ว กองทัพบกยังได้เปิดโอกาสให้น้อง ๆ ทหารใหม่ที่มีความประสงค์จะ ศึกษาต่อในระบบการศึกษานอกโรงเรียนสามารถแจ้งความประสงค์ยื่นใบสมัครได้ทันทีอีกด้วย โดยมี พันโท ภาทรธร ภคเลิศพงศา ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๕๓ ผู้ฝึก , ผู้ช่วยผู้ฝึก, ครุณายสิบ และครูทหารใหม่ และส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ได้พบปะ ให้กำลังใจน้องๆ ทหารใหม่ที่มารายงานตัว และได้เน้นย้ำการ ปฏิบัติงานของหน่วยฝึกทหารใหม่ ให้เป็นไปตามนโยบายของ ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมได้สั่งการและกำชับ ให้ผู้บังคับหน่วยดูแลเอาใจใส่ทหารใหม่อย่างใกล้ชิด ระยะเวลา ๖ สัปดาห์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ทหารใหม่ ให้พร้อมเป็นกำลังพลของกองทัพบกที่สามารถปฏิบัติภารกิจทางทหาร และภารกิจช่วยเหลือ ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ระมัดระวังเรื่องสภาพอากาศร้อนซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดโรค ลมร้อน พร้อมให้กำลังใจน้องทหารให้ผ่านการฝึกไปได้ด้วยดี ตลอดจนเน้นย้ำให้ทุกหน่วยฝึก แจ้งข้อมูล ข่าวสารกับผู้ปกครองว่าทางบ้านไม่ต้องเป็นห่วง เพราะมีช่องทางติดตามข่าวสารบุตรหลานแจ้งให้ทางบ้าน ทราบตลอดห่วงการฝึก อีกทั้งดูแลเรื่องสิทธิสวัสดิการของน้องทหารใหม่ อย่านำให้ขาดตกบกพร่อง รวมทั้งอาหาร การกินต้องมีคุณภาพ ปริมาณเพียงพอเปรียบเสมือนเป็นบ้านหลังที่ ๒ ของน้องทหารใหม่ “ เพราะเราคือ ครอบครัวเดียวกัน “ พร้อมทั้งการปฏิบัติต้องอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-๑๙ ห้ามไม่ให้เกิดการสูญเสียโดยเด็ดขาด การดูแลด้านคุณภาพชีวิตทหารใหม่ และเน้นย้ำข้อสั่งการให้ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ได้แก่ ผู้ฝึก , ผู้ช่วยผู้ฝึก, ครุณายสิบ และครูทหารใหม่ทุกนาย ต้องมีทักษะรูปแบบ การสอนที่ดี ตลอดจนเน้นย้ำการพัฒนาสมรรถภาพร่างกาย ควบคู่ไปกับความรู้ทักษะทางทหาร อุทิศการณ ความรักชาติ ชีวิตความเป็นอยู่ และการดำเนินการฝึก เพื่อสร้างน้องทหารใหม่ให้เป็นทหารอาชีพ พร้อมทั้งจะ ปฏิบัติภารกิจต่างๆ ของกองทัพบก และสามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ในทุกโอกาส

#####

สวท.ปัตตานี/รายงาน

ประเด็นจากศูนย์ดำรงธรรม และศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน ตู้ ปณ.๑๑๑๑
วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖

จังหวัดสงขลา

เรื่อง ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

๑.ความเป็นมา

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ โครงการหมู่บ้าน ฯ (ขอปกปิดชื่อ) หมู่ที่ ๓ ตำบลควน
ลัง อำเภอกงหรา จังหวัดสงขลา นายวรณัฐ หนูรอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนางสาวดุขฎิ พฤกษ์
เศรษฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา ได้มอบหมาย นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัด พร้อมด้วยราชการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด และ เทศบาล
เมืองควนลัง ตลอดจนตัวแทนผู้ร้อง และตัวแทนของโครงการ กว่า ๒๐ คน ร่วมกันตรวจสอบจุดที่ชำรุด
บกพร่องสำหรับ ในวันนี้ เป็นการร่วมกันลงตรวจสอบความเสียหายในตำบล และสาธารณูปโภคเพื่อจะนำไป
พิจารณากำหนดแนวทางแก้ไขในการประชุมเจรจาไกล่เกลี่ย ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖

๒. ผลการดำเนินงาน

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สคบ.ประจำจังหวัด และหน่วยงานพร้อมที่จะได้ติดตาม และกำกับ
ตามอำนาจหน้าที่ให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป

๓. ประโยชน์ที่ได้รับ

ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

๔. รายชื่อผู้ติดต่อ

นายรุ่งโรจน์ และสุบ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา

จังหวัดสงขลา

เรื่อง ประชุมแก้ไขปัญหากลุ่มแม่ค้าตลาดนัดชุมชนสี่แยกพระพุทธ
มุ่งจัดระเบียบการจัดจรรยาอย่างเป็นระบบ

๑.ความเป็นมา

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม อบต.ปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา นายเชษฐา จิตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้มอบหมาย นายกองเอก พุทธ กฤษคงพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในการประชุมการแก้ไขปัญหา กลุ่มแม่ค้าตลาดนัดชุมชนสี่แยกพระพุทธ พร้อมหน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้อง กว่า ๒๕ คน ประกอบด้วย แขวงทางหลวงสงขลาที่ ๒ (นาหม่อม) กอ.รมน.จังหวัดสงขลา ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา สนง.ปภ.สาขาเทพา อำเภอเทพา อบต.เทพา และตัวแทนผู้ร้องร่วมกันประชุมหาแนวทางแก้ไข

สำหรับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกลุ่มผู้ร้อง สืบเนื่องจากแขวงทางหลวงสงขลาที่ ๒ (นาหม่อม) ในการจัดระเบียบการจราจร เพื่อให้การจราจรในบริเวณสี่แยกตลาดพระพุทธมีความสะดวก และปลอดภัย โดยจะทำการประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินการ ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ซึ่ง อบต.เทพา ได้บรรจุการพัฒนา ตลาดสี่แยกพระพุทธไว้ในแผนการพัฒนาด้วยแล้ว

๒. ผลการดำเนินงาน

ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้มอบหมายให้อำเภอเทพา และ อบต.เทพา ในการร่วมกัน หาทางออกก่อนที่แขวงทางหลวงที่ ๒ (นาหม่อม) จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

๓. ประโยชน์ที่ได้รับ

ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

๔. รายชื่อผู้ติดต่อ

นายรุ่งโรจน์ และสุบ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา

จังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่อง ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

๑. ความเป็นมา

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (นายอภิรักษ์ เผือกม่วง) ได้มอบหมายให้นางพัชรธรรมา นันท์ ศรีเมือง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงร่วมบูรณาการกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช และที่สำคัญนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช และประธานแม่บ้านมหาดไทย (นางพิชานันท์ เผือกม่วง) กรณีสำนักพระราชวังแจ้งว่า ว่าที่ร้อยตรี ยุทธชาติ สัตถาพร มีหนังสือกราบบังคมทูล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานความช่วยเหลือเรื่องการรักษาพยาบาลของนางสาวปรีชดา สัตถาพร บุตรสาว อายุ ๑๘ ปี เนื่องจากป่วยเป็นโรควิลสัน (ภาวะทองแดงคั่งในร่างกาย) ปัจจุบันเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ซึ่งแพทย์วินิจฉัยว่า ต้องทำการผ่าตัดเปลี่ยนตับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายส่วนเกิน

โดยในเบื้องต้นจากการสอบข้อเท็จจริง ได้แนวทางในการช่วยเหลือ ดังนี้ ปัจจุบันผู้ป่วยใช้สิทธิในการรักษา เป็นบัตรทอง ๓๐ บาท รักษาทุกโรค สำหรับค่ารักษาพยาบาลส่วนเกิน ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จะนำเข้าเป็นผู้ป่วยพอสว. ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ วัดหนองหนอน ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช โดยในการเดินทาง ทางเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วย ด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ในเบื้องต้น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช จะช่วยเหลือกรณีค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับผู้ยากไร้ จำนวน ๓ ครั้งๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท และหากมีนอกเหนือกว่านี้ จะส่งเรื่องให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ความช่วยเหลือ ปีละ ๓ ครั้งๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท ด้านค่ายังชีพ ในเบื้องต้น นายกเหล่ากาชาด จังหวัดนครศรีธรรมราช (นางพิชานันท์ เผือกม่วง) มอบเงินจำนวน ๒,๐๐๐ บาท พร้อมถุงยังชีพ และในนามประธานแม่บ้านมหาดไทยได้มอบถวายพระราชทาน พร้อมกันนี้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราชได้มอบเงินสำหรับผู้ยากไร้ ๓,๐๐๐ บาท โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีผู้ร้องโดยตรง สำหรับการเปลี่ยนตับในเบื้องต้น เหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชจะประสานกับผู้ป่วย เพื่อเดินทางไปขึ้นทะเบียนกับสภากาชาดไทย ในการขอรับบริจาคอวัยวะ (ตับ) ผู้ร้องมีความสบายใจ และพึงพอใจแนวทางในการให้ความช่วยเหลือของจังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. ผลการดำเนินงาน

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช จะได้รวบรวมข้อเท็จจริงและรายงานให้สำนักพระราชวังทราบเพื่อนำความกราบบังคมทูลประกอบพระราชวินิจฉัยต่อไป อีกทั้งจะติดตามการให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

๓. ประโยชน์ที่ได้รับ

ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

๔. รายชื่อผู้ติดต่อ

นางพัชรธรรมา นันท์ ศรีเมือง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดบึงกาฬ

เรื่อง ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

๑.ความเป็นมา

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายณฤช ไขว่สารวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบึงกาฬบูรณาการร่วมกับ กอ.รมน.จว.บก. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ อำเภอโซ่พิสัย และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๓ บ้านโคกกลางพัฒนา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงปัญหาความเดือดร้อน จากกลิ่นคาวเหม็นจาก การลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า มีเตาเผาถ่านในพื้นที่ อบต.ศรีชมภู จำนวน ๕ แห่ง ได้มีการแก้ไขปรับปรุงเตาเผาถ่าน ตามที่ได้มีการประชุมประชาคมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่นคาวเหม็นของ อบต.ศรีชมภู โดยผู้ประกอบการและผู้ร้องมีข้อตกลงร่วมกันให้ผู้ประกอบการต่อปล่องควันเตาเผาให้สูงขึ้นเพื่อลดการกระจายตัวของควันและให้ลดปริมาณไม้ที่เผาผล ซึ่งหากไม่สามารถแก้ไขได้ตามข้อตกลงประชาคม ผู้ประกอบการยินยอมที่จะหยุดเตาเผาถ่านจนกว่าจะแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จ

๒. ผลการดำเนินงาน

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู ได้รับทราบปัญหาข้อร้องเรียนแล้วและได้แจ้งให้ผู้ประกอบการดำเนินการแก้ไขตามกำหนดเวลาที่ได้ตกลงในที่ประชุมต่อไป

๓. ประโยชน์ที่ได้รับ

ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

๔. รายชื่อผู้ติดต่อ

นายโสภณ กิตติพงษ์วงษ์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบึงกาฬ

จังหวัดสงขลา

เรื่อง ดำเนินการลงพื้นที่ร่วมชี้แจงขั้นตอนการออกเอกสารสิทธิ
มุ่งสร้างการรับรู้และความคืบหน้า

๑. ความเป็นมา

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านควนหมาก ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายวรณัฐ หนูรอด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และนางสาวดุขฎิ พฤกษ์เศรษฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ได้มอบหมาย นายรุ่งโรจน์ และสุษฐ์ อำนวยการกลุ่มงาน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด พร้อมด้วยราชการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) และสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒ ร่วมกันชี้แจงกระบวนการออกเอกสารสิทธิ ในที่ดินโดยมีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ และตัวแทนชาวบ้าน ร่วมรับฟังการชี้แจงดังกล่าว

สำหรับขั้นตอนการดำเนินการ สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาเทพา ได้จัดทำแผนการตรวจพื้นที่ ของคณะกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดินตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ.๒๕๓๗) ตรวจไปแล้ว ๑๐ ครั้ง ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการตรวจสอบเขตป่าถาวร จากกรมพัฒนาที่ดิน และเขตป่าไม้ จากคณะกรรมการ พิจารณาการถ่ายทอดและรับรองแนวเขตที่ดินของรัฐในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ประจำสำนักจัดการ ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) ซึ่งหากผลการตรวจอยู่นอกเขตป่าข้างต้น ก็สามารถดำเนินการออกเอกสาร สิทธิได้

๒. ผลการดำเนินงาน

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา และหน่วยงาน พร้อมทั้งจะเร่งรัดดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ เพื่อให้การออกเอกสารสิทธิเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป

๓. ประโยชน์ที่ได้รับ

ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

๔. รายชื่อผู้ติดต่อ

นายรุ่งโรจน์ และสุบุ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา